

Số: 35 /TB -VC2-V2

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM
Vụ án dân sự "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con"

Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm các vụ án hôn nhân và gia đình, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thông báo rút kinh nghiệm vụ án "Ly hôn, tranh chấp về nuôi con" bị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

1. Nội dung vụ án

Chị Phạm Thị Kiều Khanh và anh Nguyễn Hữu Phương kết hôn trên cơ sở tự nguyện, đăng ký kết hôn ngày 27/7/2016, tại Ủy ban nhân dân xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, sau khi kết hôn một thời gian, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, do tính tình không hợp nhau, thường xuyên bất đồng quan điểm, do đó chị Khanh bỏ về nhà bố mẹ đẻ sống từ tháng 3 năm 2017. Xét thấy mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn được, cuộc sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được, nên chị Phạm Thị Kiều Khanh và anh Nguyễn Hữu Phương thuận tình ly hôn.

Về con chung: Anh Phương và chị Khanh xác nhận có 01 con chung là cháu Nguyễn Đắc Thông, sinh ngày 30/11/2016. Khi cháu Thông được 4 tháng tuổi thì chị Khanh bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, để cháu Thông cho anh Phương nuôi dưỡng. Anh Phương và chị Khanh đều đề nghị được nuôi con chung; chị Khanh yêu cầu anh Phương cấp dưỡng tiền nuôi con; còn anh Phương không yêu cầu chị Khanh cấp dưỡng tiền nuôi con.

Về tài sản chung: Vợ chồng cùng xác nhận không có tài sản chung và không có công nợ chung, nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Quá trình tiến hành tố tụng

Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk quyết định:

"...Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Kiều Khanh và anh Nguyễn Hữu Phương.

Về con chung: Giao cháu Nguyễn Đắc Thông, sinh ngày 30/11/2016 cho anh Nguyễn Hữu Phương trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

cho đến khi cháu Thông đủ 18 tuổi. Chị Phạm Thị Kiều Khanh được quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, không ai có quyền ngăn cản.

Về cấp dưỡng tiền nuôi con: Ghi nhận việc chị Phạm Thị Kiều Khanh tự nguyện cấp dưỡng mỗi tháng 1.000.000 đồng để nuôi cháu Nguyễn Đắc Thông, sinh ngày 30/11/2016 cho đến khi cháu Thông tròn 18 tuổi.

Về tài sản chung, nợ chung: Các đương sự không yêu cầu, nên Tòa án không giải quyết...”

Ngày 08/3/2018, chị Phạm Thị Kiều Khanh kháng cáo xin được nuôi con chung, không yêu cầu anh Nguyễn Hữu Phương cấp dưỡng tiền nuôi con.

Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk quyết định:

“... Chấp nhận đơn kháng cáo của chị Phạm Thị Kiều Khanh; sửa Bản án Hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-PT ngày 05/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tuyên xử:

- Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Kiều Khanh và anh Nguyễn Hữu Phương.

- Về con chung: Giao cháu Nguyễn Đắc Thông, sinh ngày 30/11/2016 cho chị Phạm Thị Kiều Khanh trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi cháu Thông đủ 18 tuổi. Anh Nguyễn Hữu Phương được quyền đi lại thăm nom, chăm sóc con chung, không ai có quyền ngăn cản.

- Về cấp dưỡng nuôi con: Chị Phạm Thị Kiều Khanh không yêu cầu anh Nguyễn Hữu Phương cấp dưỡng nuôi con chung.

- Về tài sản chung, nợ chung: Các đương sự không yêu cầu, nên Tòa án không giải quyết...”

Ngày 06/7/2018, anh Nguyễn Hữu Phương có Đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 10/10/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 114/2018/QĐKNGĐT-VKS-DS, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm nêu trên, giữ nguyên Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 01/2019/HNGĐ-GĐT ngày 27/02/2019, Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp

nhận kháng nghị, hủy toàn bộ Bản án hôn nhân và gia đình phúc thẩm số 11/2018/HNGĐ-PT ngày 07/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, giữ nguyên Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 02/2018/HNGĐ-ST ngày 05/3/2018 của Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

3.Những vấn đề cần rút kinh nghiệm

3.1.Về tố tụng: Phạm vi xét xử phúc thẩm:

Sau khi xét xử sơ thẩm, chị Phạm Thị Kiều Khanh chỉ kháng cáo về phần nuôi con chung. Trong nhận định của Bản án phúc thẩm cũng chỉ xem xét về phần con chung, nhưng phần quyết định của Bản án phúc thẩm lại quyết định cả về quan hệ hôn nhân, về tài sản, nợ chung là không đúng quy định tại Điều 293 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

3.2.Về nội dung:

- Về việc nuôi con chung: Quá trình giải quyết vụ án, chị Phạm Thị Kiều Khanh và anh Nguyễn Hữu Phương đều có nguyện vọng xin được nuôi cháu Nguyễn Đắc Thông, sinh ngày 30/11/2016. Mặc dù khoản 3 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “...*Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con...*”. Trong vụ án này, chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng, chị Phạm Thị Kiều Khanh tự ý bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống, bỏ lại cháu Thông mới được 04 tháng tuổi cho anh Nguyễn Hữu Phương nuôi dưỡng.

Tại các Biên bản xác minh đối với Ban tự quản thôn và Chi hội phụ nữ thôn đều xác nhận: “...*Anh Nguyễn Hữu Phương nuôi dưỡng, chăm sóc cháu Nguyễn Đắc Thông rất tốt. Anh Phương có việc làm tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nữ Vương, thu nhập ổn định, hoàn toàn đủ điều kiện để nuôi cháu Thông...*”.

Mặt khác, chị Khanh không nuôi cháu Thông từ khi cháu mới 04 tháng tuổi. Hiện tại, cháu Thông đã quen với điều kiện, môi trường sống và được anh Phương nuôi dưỡng, chăm sóc trong điều kiện tốt nhất. Nếu giao cháu Thông cho chị Khanh nuôi dưỡng sẽ gây sự xáo trộn, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của cháu. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét toàn diện, tiếp tục giao cháu Thông cho anh Phương trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc là có căn cứ. Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, giao cháu Thông cho chị Khanh nuôi dưỡng là không phù hợp, chưa xem xét đầy đủ đến quyền và lợi ích hợp pháp về mọi mặt của cháu Thông.

Trên đây là vụ án “*Ly hôn, tranh chấp về nuôi con*” bị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng hủy bản án phúc thẩm và giữ nguyên bản án sơ thẩm. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thông báo

để Viện kiểm sát nhân dân địa phương trong khu vực nghiên cứu, rút kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hôn nhân và gia đình./.

Nơi nhận: ✓

- Đ/c Nguyễn Huy Tiến PVT VKSNDTC(để b/c);
- Vụ 9, Vụ 14, VC1, VC3, VP VKSNDTC;
- VKS 12 tỉnh, Tp.trong khu vực;
- Lãnh đạo VC2;
- Trang tin điện tử VC2;
- Các Viện nghiệp vụ;
- Lưu: HSKS, VP VC2, V2.✓

**KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Handwritten signature

Phan Vũ Hoàng